

HỘI THẢO XÂY DỰNG DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Chiều ngày 17/02/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ liên quan trực thuộc cơ quan TCTK và 6 Cục Thống kê thành phần Tổ biên tập gồm: TP.Hà Nội, Bạc Liêu, Lâm Đồng, TP.Đà Nẵng, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Thống kê.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê, trong đó: Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 20 nhóm với 110 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 3 nhóm với 40 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 16 chỉ tiêu thuộc 3 lĩnh vực. Tuy nhiên đến nay Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã thay đổi theo Luật số 01/2021/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tại Hội thảo, Tổng cục trưởng đề nghị các vụ, các đơn vị chịu trách nhiệm đối với các chỉ tiêu được phân công, trong đó Vụ PPCĐ là đơn vị lõi về cách làm, nguyên tắc và các quy định chung cần tập trung cho ý kiến đóng góp



vào xây dựng Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hướng nâng cao hiệu quả và có tính khả thi.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ PPCĐ cho biết, thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Vụ PPCĐ đã dự thảo và xin ý kiến của các đơn vị thuộc TCTK và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Vụ PPCĐ đã dự thảo xây dựng Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cụ thể: Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm: 140 chỉ tiêu, chia thành 21 lĩnh vực, tăng 30 chỉ tiêu so với Quyết định 54; Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp huyện có 46 chỉ tiêu, tăng 6 chỉ tiêu; Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp xã có 25 chỉ tiêu, tăng 9 chỉ tiêu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các nội dung như: Tên, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp...

nhằm sớm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến lưu ý các đại biểu khi đóng góp ý kiến vào xây dựng Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cần rà soát và nghiên cứu các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu cấp huyện và cấp xã hướng tới đảm bảo nâng cao hiệu quả và có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền địa phương.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổng cục trưởng đề nghị Vụ PPCĐ tiếp thu và chỉnh sửa tiếp tục hoàn thiện để sớm hoàn thành danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng kế hoạch./.

M.T